

Số: /BC-HĐND

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả như sau:

1. Về nội dung báo cáo

Sau khi nghiên cứu, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, triển khai và có nhiều giải pháp tích cực thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang¹; phê duyệt danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 phân bổ nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)² cho UBND các huyện, thành phố, các cơ sở GDNN để thực hiện nội dung GDNN các Dự án, Tiểu dự án thuộc 02 CTMTQG. Công tác tuyên truyền được quan tâm dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp trong việc đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động. Công tác gắn kết giữa GDNN với giáo dục thường xuyên; gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp đã được quan tâm, tổ chức thực hiện.

Tính đến hết 6 tháng năm 2023, tổng quy mô, năng lực tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh là 36.520 người/năm; trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp là 9.570 người/năm, tăng 1.555

¹ Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

² Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, tỉnh Bắc Giang.

người/năm (tương ứng 16,24%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của các cơ sở GDNN đã được quan tâm đầu tư³, đặc biệt quan tâm nhu cầu đào tạo ngành, nghề trọng điểm, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang trở thành trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, bố trí nguồn lực đầu tư để xây dựng Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong doanh nghiệp tham gia đánh giá kỹ năng nghề, nâng hạng bậc nghề. Hệ thống dữ liệu cung - cầu lao động từng bước được hoàn thiện, cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động⁴.

Công tác giải quyết việc làm của tỉnh trong những năm qua đã đạt được kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội⁵. Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số kiến nghị nêu trong Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh còn hạn chế, cụ thể như sau:

- Công tác phân luồng, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc điều tra, xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hướng nghiệp, phân luồng và tuyển sinh GDNN chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Mặc dù chất lượng việc làm đã được nâng cao, song chưa đồng đều, thiếu ổn định. Các biện pháp hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm như tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Đặc biệt tình trạng sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp ra trường không tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo còn khá phổ biến. Tình trạng người lao động mất việc làm có chiều hướng gia tăng.

2. Kiến nghị

- Nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, thực hiện hiệu quả chính sách lao động, việc làm. Làm tốt công tác dự báo tình hình lao động, việc làm trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo để có những giải pháp phù hợp. Làm tốt công tác phân tích thông tin thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn cho người lao động lựa chọn ngành nghề học phù hợp với khả năng và nhu cầu thị trường. Mở

³ Tổng kinh phí dành cho các cơ sở GDNN công lập năm 2022 từ nguồn vốn các CTMT, CTMTQG là 102 tỷ đồng.

⁴ Trong năm 2022, Trung tâm dịch vụ việc làm của Sở đã tổ chức 76 phiên giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.600 lao động; khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động tại 370 doanh nghiệp với tổng số nhu cầu tuyển dụng là trên 60.000 người; tổ chức 34 phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 5.000 lao động tham gia được tư vấn, giới thiệu việc làm...).

⁵ Năm 2022, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.600 lao động, đạt 95,7% kế hoạch năm; 6 tháng đầu năm 2023, tạo việc làm mới cho 16.328 lao động, đạt 50,24% kế hoạch năm.

rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động. Chủ động trong việc mở mã ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ giúp cho người lao động yên tâm làm việc và sinh sống ổn định. Thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, góp phần tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động.

- Làm tốt công tác phân luồng học sinh. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đào tạo lại. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, người dân về vai trò của hướng nghiệp và đào tạo nghề nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022 trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX.

Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Hà Văn Bé